
   

 

 
 
 

   
   
  
 

  
 

 
 
 
 
 

 

    
     

    
  

 
  

   
   

 
 

 
 

     
      

      
 

  

    
           

  
 

           
               

                
 

 
          
         

       
           

          
            

     
 

          
        

 
          

 
 

Cyngor Bwrdeistref Sirol 

MERTHYR TUDFUL 

MERTHYR TYDFIL 
County Borough Council 

FFORWM CYLLIDEB YSGOLION GWEITHGOR 
Dydd Llun, 15 Ionawr 2024 

(Canolfan Ddinesig) 

N O D I A D A U 

PRESENNOL: Stuart James (Afon Taf) - Cadeirydd 
Simone Roden (Ysgol Gynradd Gymunedol Ynysowen) 
Anthony Lewis (Pennaeth Cynllunio Ysgolion, Cymorth ac Adnoddau) 
Louise Ballinger (Cyfrifydd Addysg) 

YN BRESENNOL: Joanna Lewis (Rheolwr LMS) 
Gary Winston (Clerc y Fforwm) 
Chris Jones (Rheolwr Gwasanaethau Adeiladu ac Eiddo) 
Fairyal Pabani (Rheolwr Arlwyo Ysgol) 

YMDDIHEURIADAU AM 
ABSENOLDEB: 

Owen Morgan (Ysgol Gynradd Parc Cyfarthfa) 
Alwen Bowen (Ysgol Rhyd Y Grug) 
David Anstee (Ysgol Gynradd Ysgol Y Graig) 

Na Trafodaeth/Gweithredu 

1. Gwasanaethau Eiddo CLG 
Trafodwyd y papur sy'n cynnwys ymholiadau aelodau'r Fforwm Cyllideb Ysgolion a'r ymateb i'r 
gwasanaeth a gylchredwyd cyn y cyfarfod gyda Chris Jones. 

Eglurodd Chris fod Atodiad A yn yr CLG wedi'i ddiweddaru i egluro'r gofynion ar gyfer amlder 
gwiriadau ac a oedd yn gyfrifoldeb ALl neu ysgol. Nodwyd bod y rhestr yn gywir ar hyn o bryd, fodd 
bynnag, roedd yn destun newid gan fod ymarfer caffael yn cael ei gynnal ar hyn o bryd ar gyfer rhai 
o'r gwasanaethau. 

SR: Sut mae'r rhestr o bwy sy'n gyfrifol wedi cael ei phennu? 
CJ: Rydym wedi defnyddio canllawiau cyfredol, ond rydym yn ymwybodol nad yw peth o'r 

dechnoleg newydd yn cael ei chynnwys gan fod angen diweddaru'r ddogfen gyfarwyddyd, ond 
rydym wedi adolygu a byddai'r costau gwasanaethu a chynnal a chadw yn disgyn i'r ysgol, sy'n 
gyson â'r canllawiau cyfredol. Rydym yn ceisio cael eglurhad pellach ac rydym yn ymwybodol y 
gallai rhestr RCTs fod yn wahanol gan eu bod yn ychwanegu at fwy o gyllid gan ysgolion i reoli'r 
cyfrifoldebau hyn ar eu rhan. 

SR: Sut mae'r gwasanaeth yn cael ei gostio ar gyfer CLG? 
AL: Mae'r gost yn seiliedig ar faint mae'n ei gostio i ddarparu'r gwasanaeth. 

CJ: Prin y mae'r CLG yn cynnwys dau gyflog ac mae llawer mwy o aelodau'r tîm sy'n ymwneud â 
chefnogi ysgolion. 
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Na Trafodaeth/Gweithredu 

SR: Beth yw'r gofyniad cyfreithiol ar gyfer asesiadau risg tân? 
CJ: Mae'r sefyllfa gorfforaethol yn flynyddol, dylent hefyd fod yn ofynnol os bu unrhyw waith 

mawr. 

SR: Os nad oes angen gwiriad blynyddol, a allwn ni ei newid? 
CJ: Mae'n rhywbeth y byddai angen ei ystyried yn gorfforaethol ond mae angen iddo fod yn ddull 

cyson ar draws holl adeiladau'r Cyngor sy'n flynyddol. Rydym yn bwriadu dod â'r gwasanaeth 
yn fewnol a dylai hyn arbed ar gostau. 

SR: Mae'n ymddangos nad yw ysgolion mwy newydd sydd â thechnoleg fwy modern wedi cael 
eu hystyried. Dydyn ni ddim yn derbyn unrhyw gyllid i dalu am bethau fel gwres o'r ddaear 
neu baneli solar. 

AL: Nid yw'r model cyllido yn adlewyrchu cost technolegau newydd, ar hyn o bryd mae gan bob 
ysgol yr un cyllid fesul metr sgwâr ar gyfer cynnal a chadw adeiladau. 

SJ: Bu'n rhaid i ni hefyd dalu cyfraniad tuag at gost ein paneli solar yna mae ysgolion eraill wedi 
eu darparu ar eu cyfer. 

CJ: Mae'r rheoliadau wedi newid ac erbyn hyn mae mwy o ddisgwyliad y bydd adeiladau ysgolion 
newydd yn croesawu technoleg werdd. Defnyddiwyd benthyciadau Salix ar gyfer llawer o 
ysgolion. 

SR: Mae costau ynni wedi dod yn broblem enfawr i ysgolion ac mae biliau eleni yn achosi llawer 
o bryderon i ysgolion. Ydyn ni'n cael ein hariannu'n llawn am ein costau ynni? 

AL: Gwnaethom gynyddu lefel y cyllid ar gyfer ynni yn ôl chwyddiant y contract bob blwyddyn, ond 
gallwn wneud dadansoddiad wedi'i ddiweddaru i weld a yw'r cyllid yn cwrdd â chostau. 

SR: A oes gofyniad bod profion PAT yn cael eu cynnal bob blwyddyn? 
CJ: Mae'n ddwy flynedd ond o ystyried y goblygiadau diogelwch y maent yn cael eu cyflawni'n 

flynyddol, yn unol â gweithdrefnau'r cyngor. Mae'r gost yn gymharol fach. 

SR: Efallai y bydd y costau'n fach iawn, ond mae angen i ni edrych ar bob maes gan y byddai 
arbedion yn cronni. 

SR: Faint mae profion PAT yn ei gostio? 
CJ: Mae'n dibynnu ar nifer yr eitemau sydd gennych; Dwi'n gallu cael ffigurau. Fy marn i yw y 

dylai profion fod yn flynyddol, ond gallwn edrych arno os oes angen. 

SR: O ran ysgolion yn cael pum diwrnod i holi anfonebau, nid yw'r rhan fwyaf o benaethiaid yn 
cael cyfle i wirio'r rhain, a oes unrhyw ffordd y gallem eu gweld cyn iddynt gael eu talu? 

CJ: Rydym yn treialu system arall gyda phob anfoneb ysgol yn cael eu batio a'u hanfon i'r ysgolion 
i'w gwirio o fewn 5 diwrnod. Os na fydd ymholiadau, bydd yr anfonebau'n cael eu talu. 

SR: Nid ydym byth yn gweld unrhyw ddyfynbrisiau ar gyfer atgyweiriadau ymateb. 
CJ: Na, ni fyddwch yn cael dyfynbris am unrhyw waith a wneir fel atgyweiriad brys.  Bydd y system 

newydd y byddwn yn ei threialu yn rhoi 5 diwrnod i ysgolion godi unrhyw bryderon cyn talu'r 
anfoneb. Mae Atgyweiriadau Ymatebol ar gyfer swyddi brys a'r flaenoriaeth yw cwblhau'r 
gwaith. Defnyddir amserlen o gyfraddau, sy'n mynd allan i gyd-gaffael gyda RhCT ar gyfer 
prisio pob swydd. 
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Na Trafodaeth/Gweithredu 

SR: Nid wyf wedi gweld amserlen y cyfraddau, a ydym yn codi tâl am yr alwad yn ogystal â'r 
swydd? 

CJ: Mae'n ddogfen enfawr. Mae'r alwad wedi'i chynnwys yng nghost y swydd oni bai ei bod yn ei 
gwneud yn ofynnol i berson arall fod yn bresennol i gwblhau'r swydd. Os oes tâl galw allan ar 
wahân mae'n £30. 

SR: Pryd fydd y treial yn dechrau? 
CJ: Gallwn wneud hynny ar unwaith. 

SR: Mae costau gwaith cynnal a chadw yn bryder mawr i bob pennaeth. 
CJ: Rwy'n clywed hyn, ond nid ydym byth yn cael cyswllt gan ysgolion ar hyn. 

SR: Weithiau rydym ond yn gwybod y gost pan fyddwn yn talu'r anfoneb. Ydyn ni'n gallu mynd 
yn allanol a chael dyfynbrisiau gan gwmnïau preifat? 

CJ: Mae'n anodd iawn, mae cymaint o faterion y mae angen eu hystyried - manyleb, cymhwyster, 
yswiriant. Byddai angen i chi gynnal eich gwiriadau eich hun a dylech gael cymeradwyaeth gan 
yr awdurdod lleol fel landlord. Mae pob swydd yn wahanol felly ni fyddwch byth yn cael 
dyfynbris cyffredinol ar gyfer gwaith - bydd angen iddynt asesu'r gofynion ar gyfer pob darn o 
waith. 

SR: Hefyd, mae swyddi newydd eu cymeradwyo, mae'n anodd i'r pennaeth weld bod popeth 
wedi'i wneud yn gywir, nid oes gennym yr arbenigedd na'r amser. 

SJ: Mae'n wahanol mewn ysgolion uwchradd lle mae gennym reolwr safle, ac maen nhw'n gofalu 
am hyn i gyd, ond rwy'n cytuno na fyddai pennaeth cynradd yn gallu gwneud hynny. 

SR: Mae'n dweud bod 10% o swyddi yn cael eu gwirio, ydy hynny'n digwydd? 
CJ: Ydy, rôl Stuart Bowen yw gwneud hyn gydag archwiliad ffisegol o ansawdd a chadarnhau'r 

cyfraddau cywir wedi'u codi ond bydd eraill yn cefnogi os oes angen. Mae holiadur hefyd y gall 
ysgolion ei gwblhau ond nid ydym yn cael unrhyw ffurflenni. 

AL: A ellid gwneud Penaethiaid yn ymwybodol pan fydd y gwiriadau sampl yn cael eu cynnal fel bod 
gwelededd a thryloywder yn eu cylch. Os yw ysgolion yn prynu'r CLG yna maent yn dibynnu ar 
y gwiriadau hyn i roi sicrwydd iddynt am ansawdd a phris y swyddi sy'n cael eu gwneud. 

CJ: Gallwn, gallwn hysbysu ysgolion pan fydd y gwiriadau hyn yn cael eu gwneud fel eu bod yn 
ymwybodol pa swyddi yr ydych wedi'u gwirio. 

SR: O ran yr holiaduron - nid yw'n rhesymol i bennaeth lenwi holiadur ar gyfer pob swydd. A 
oes angen i ni adolygu hyn? 

CJ: Gallem ei wneud yn chwarterol neu'n dymhorol, gallwn ddiweddaru'r CLG i adlewyrchu hynny. 

SR: Mae gan ysgolion broblemau gyda llawer o bethau fel y gatiau trydan hefyd ansawdd gwaith 
ACE. 

CJ: Nid ydym wedi cael gwybod am unrhyw bryder ynghylch ACE, dylai ysgolion gysylltu os oes 
problemau. Mae'r gatiau electronig yn broblem, ac ar hyn o bryd rydym yn mynd trwy broses 
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Na Trafodaeth/Gweithredu 

dendro. 

Doedd dim cwestiynau pellach a diolchodd yr aelodau i Chris am fod yn bresennol. 

2. CLG Arlwyo Ysgol 
Trafodwyd y papur yn cynnwys ymholiadau aelodau Fforwm Cyllideb Ysgolion a'r ymateb i'r 
gwasanaeth a gylchredwyd cyn y cyfarfod gyda Fairyal Pabani. 

Diolchodd yr Aelodau i Fairyal am fod yn bresennol a thrafod fel a ganlyn: 

FP: Atebwyd y materion a godwyd yn y cyfarfod blaenorol yn yr ymateb ysgrifenedig, ond rwy'n 
hapus i egluro ymhellach neu gymryd unrhyw gwestiynau eraill. Darperir y gwasanaeth yn 
unol â Chanllawiau Bwyta'n Iach Llywodraeth Cymru a'r Cynradd Bellach mae WLGA yn 
cydymffurfio â bwydlen ac mae'n cynnwys y cynnwys ffrwythau / llysiau cywir fel y nodir yn y 
canllawiau.  

SR: Mae maint y prydau a'r dewis wedi bod yn bryder hirdymor. 
FP: Mae canllawiau'n dweud y dylai pob disgybl oedran iau gael yr un dognau maint â babanod. 

Gofynnwyd hyn ac mae'n cael ei adolygu gan grŵp cenedlaethol. Rydym wedi edrych ar y 
dewis o brydau bwyd a byddai'n haws i ni ddarparu pryd o fwyd poeth ac opsiwn llysieuol yn 
unig, ond mae'r tatws pôb a'r wraps yn boblogaidd iawn. 

SR: Nid yw ein plant yn hoffi pob opsiwn ac rydym yn y pen draw gyda llawer o wastraff. Nid yw 
rhai o'r opsiynau yn boblogaidd o gwbl, a oes modd gwneud rhywbeth? 

FP: Nid yw'r un peth ym mhob ysgol, nid ydym yn cael cwynion am yr un eitemau. 
SR: Gallwn gynnal arolwg i ddarganfod pa ddewisiadau bwydlen sy'n arwain at lawer o wastraff 

ar draws ysgolion eraill. 
FP: Gallaf wneud hynny; Efallai y byddwn hefyd yn cael grwpiau ffocws. 

SJ: Nid yw grwpiau ffocws byth yn gynrychioliadol iawn gan ein bod yn tueddu i geisio cynnwys 
pob un. Mae angen i ni gael rhywbeth sy'n dod o hyd i deimladau'r mwyafrif. 

AL: Gallwn ofyn i bob Pennaeth nodi eitemau bwydlen sy'n arwain at y gwastraff mwyaf yn eu 
hysgolion unigol ac ystyried a oes consensws ar draws yr ymatebion. 

Opsiynau bwydlen clwb brecwast 
FP: Rydym bellach yn cynnig ffa ar dost unwaith yr wythnos ac er nad oedd uwd yn boblogaidd 

pan wnaethom ei dreialu, ond gallwn ei dreialu ym mhob clwb brecwast i weld sut mae'n 
mynd. 

Darparu bariau salad 
FP: Nid oes gennym fariau salad mwyach gan eu bod yn cael gwared ar y rhain flynyddoedd lawer yn 
ôl, a rhai sy'n weddill cyn y pandemig. Oherwydd rhesymau hylendid, gofynion ychwanegol ar 
staffio a gwastraff bwyd, nid oes bwriad i adfer ar hyn o bryd. Rwyf wedi cysylltu â phob Awdurdod 
Lleol am fariau salad ac mae'n ymddangos bod llai na llond llaw o ALlau sy'n dal i'w defnyddio (yn 
unol â'r rhai a nodir yn y papur) a dim ond mewn rhai ysgolion.  Cynigir salad/llysiau amrwd ar yr 
ochr gyda phrydau bwyd bob dydd ac rydym bellach yn darparu salad mewn cynhwysydd sy'n ei 
gadw ar wahân i fwyd poeth. Dylai pob cegin fod yn darparu 5 eitem mewn salad a gallant ddewis o 
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Na Trafodaeth/Gweithredu 

amrywiaeth o ffrwythau a llysiau.  

SR: Mae canllawiau'n dweud y dylai amrywiaeth o fara fod ar gael yn rhad ac am ddim bob 
amser. 

FP: Mae'n ymddangos bod hynny'n awgrymu basged o fara a fyddai hefyd â phroblemau hylendid 
a hefyd yn bryder gwastraff mawr. Ar hyn o bryd rydym yn darparu bara lle mae disgyblion yn 
llwglyd ar ôl eu pryd ond rydym yn edrych ar ddarparu bara pan nad yw ar y brif fwydlen a 
byddwn yn trafod gydag ysgolion unigol. 

SR: Mae bara yn hawl, ac nid wyf yn gweld pam mae hyn yn broblem. 
AL: Rydym yn derbyn ei fod yn cael ei argymell er nad ydym yn cynnig pob pryd o fwyd iddo ar hyn 

o bryd oherwydd goblygiadau gwastraff, dim ond lle mae disgyblion yn llwglyd, ac felly byddai 
goblygiadau cost a gwastraff. Mae'n ceisio cydbwyso'r pryderon hyn felly byddai'n well pe 
byddem yn mynd at bob pennaeth i drafod sut yr hoffent i fara gael ei gynnig i ddisgyblion yn 
eu hysgol. 

SR: Pam rydyn ni'n mynnu bod gan blentyn bob eitem ar ei ddewis dewislen hyd yn oed os ydyn 
nhw'n dweud nad ydyn nhw'n hoffi rhywbeth ac nad ydyn nhw ei eisiau? Mae'n wastraff 
arian ac yn creu llawer o wastraff. 

FP: Er mwyn bodloni safonau maeth, mae'n rhaid i ni ddarparu'r pryd llawn. 

AL: Mae hefyd yn bwysig rhoi'r pryd llawn i ddisgyblion a'u hannog i roi cynnig ar fwydydd 
gwahanol. 

SR: A fydd amrywiaeth o fara yn cael ei ddarparu? 
FP: Ie, ond nid yw bara brown yn boblogaidd gyda phlant. Rydym yn treialu bara pitta, ond mae'n 

mynd yn galed yn gyflym ac felly byddwn yn gweld beth yw'r adborth a hefyd ffyn bara. 

SR: A yw ffyn bara yn faethlon? 
FP: Maen nhw, ond dydyn nhw ddim yn llawn digon. 

SJ: Os yw bara ar gael, sut allwn ni ei reoli, mae gennym broblem fawr gyda gordewdra. 
SR: Nid wyf yn gweld hynny; Dim ond plant sy'n newynog sydd gennym. 

AL: Mae'n bwysig bod cynnig bara gyda phrydau bwyd a bara ychwanegol i ddisgyblion llwglyd yn 
cael ei reoli rhwng yr ysgol a'r gwasanaeth. 

FP: Ynghylch darparu dŵr am ddim mewn ysgolion uwchradd Mae hyn bellach yn cael ei fonitro 
i sicrhau bod hyn yn wir. 

SJ: Mae'n digwydd ond nid yw'n gyson. I fod yn deg nid yw'r rhan fwyaf o ddisgyblion yn defnyddio'r 
dŵr ac mae'n well ganddynt brynu poteli dŵr na defnyddio'r dŵr am ddim a ddarperir ond 
mae angen ei gynnig ar gyfer y rhai na allant fforddio prynu poteli. 

AL: Mae'r goruchwylwyr gweithredol arlwyo bellach yn monitro hyn, ac mae'n rhaid darparu pob 
cegin. Os oes unrhyw achosion lle nad yw hyn yn digwydd, rhowch wybod i ni fel y gellir 
mynd i'r afael â hyn gyda'r gegin ar unwaith. 
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Na Trafodaeth/Gweithredu 

FP: Rydym hefyd wedi prynu biniau ailgylchu mawr ar gyfer ysgolion uwchradd ar gyfer plastig, 
gwydr a chardfwrdd.  Mae'r rhain bellach ar waith ym mhob ffreutur / neuadd. 

SJ: Mae Radnor fizz yn boblogaidd gyda disgyblion, ond rwy'n credu y dylem gael dŵr yn unig. 

FP: Mae'n gynnyrch cydymffurfio, ond gwnaethom hefyd dreialu dŵr â blas a oedd yn boblogaidd 
iawn, ond nid yw'n bodloni'r canllawiau. 

SJ: Rwy'n credu y dylem gael dŵr yn unig. 

FP: Rydym wedi bod yn gweithio ar sut y gallwn ddarparu hyfforddiant diogelwch tân a 
chyflwyno ein harferion tân cyntaf y bore yma. Bydd yn cael ei gyflwyno ar draws yr 
Awdurdod. Hoffem i staff y gegin gael eu hyfforddiant diogelwch tân gyda'r staff eraill yn yr 
ysgol. 

SR: Rwy'n iawn gyda hynny ond byddai angen i chi drafod gyda phob pen. 

FP: Byddaf yn gwneud hynny, os nad yw'n bosibl, byddwn yn trefnu hyfforddiant ar wahân. 
Byddwn yn cynnal y cofnod hyfforddi ar gyfer ein staff p'un a ydynt wedi'u hyfforddi gydag 
ysgolion neu os oes angen glaw ar wahân. Mae'r Hyfforddiant Diogelu bron wedi'i gwblhau a 
bydd yr holl staff wedi ei dderbyn erbyn diwedd mis Ionawr a diogelwch tân erbyn diwedd y 
tymor. 

SR: A fydd hyfforddiant meddygol yn cael ei ddarparu? 
FP: Cysylltom â nyrs yr ysgol, ond nid ydynt bellach yn ei ddarparu, mae rhywfaint o hyfforddiant 

ar-lein, ond efallai y bydd angen hyfforddiant penodol ar rai ymgeiswyr ar gyfer meddyginiaeth 
trawiad, h.y. midazolam buccal. 

SR: Mae'r dewis newydd o brydau bwyd yn mynd yn dda ond mae gennym ymholiad gyda 
thaliadau/ad-daliadau - os talwyd prydau bwyd am wythnos ond eu bod wedyn yn absennol, 
sut mae rhieni yn cael eu had-dalu? 

FP: Dylai'r ysgol drefnu hyn drwy'r swyddfa. 
JL: Ydw, rwy'n siŵr y gallwn ni helpu clerc yr ysgol os oes angen. Byddaf yn cadarnhau gyda 

Stacey. 

SR: A yw'r fwydlen bwdin wedi'i hychwanegu at y dewis o fwyd gan nad yw hyn wedi bod ar 
gael? 

FP: Mae gennym gyfarfod yr wythnos hon gyda Cypad i ddilyn hynny. 

SR: Oes gan blant hawl i ffrwythau ac iogwrt fel pwdin? Mae yna ddyddiau pan allant gael 
ffrwythau ac iogwrt fel y pwdin sy'n seiliedig ar ffrwythau ac yna ar ddiwrnodau eraill dim 
ond ffrwythau neu bwdin y gallant ei gael ond nid y ddau. Mae hyn yn drysu rhai disgyblion 
ac yn achosi problemau gan nad ydynt yn deall. 

CS: Y dewis yw ffrwythau neu iogwrt fel pwdin amgen ac eithrio dwywaith yr wythnos lle cynigir 
pwdin sy'n seiliedig ar ffrwythau, ar y dyddiau hyn mae ffrwythau ac iogwrt weithiau'n cael ei 
gynnig fel y pwdin sy'n seiliedig ar ffrwythau. Doedden ni ddim yn gallu cynnig ffrwythau a 
iogwrt gyda'n gilydd bob dydd fel pwdin amgen, gan y byddai'n fater cost a gwastraff. 
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Na Trafodaeth/Gweithredu 

SR: A yw Cypad wedi'i sefydlu i adlewyrchu'r bwydlenni i blant sydd ag alergeddau? 
FP: Ydy, hyd y deallaf. Ni chawsom gadarnhad meddygol gan rai rhieni, felly rydym wedi mynd yn 

ôl atynt. 

Diolchodd yr Aelodau i Fairyal am fynychu'r cyfarfod. 

SR: Pan fydd y Penaethiaid yn cael eu harolygu ynghylch opsiynau bwydlen a gwastraff a fydd hyn 
yn cael ei rannu gyda phob Pennaeth? 

AL: Bydd, gallwn wneud hyn. Rydym hefyd wedi datblygu arolwg sy'n benodol i wasanaethau ar 
wahanol agweddau ar y gwasanaeth, bydd hyn yn cael ei rannu'n flynyddol gyda 
Phenaethiaid i roi adborth ar wahanol agweddau ar wasanaeth. Roedden ni'n mynd i redeg y 
llynedd ond nid ydym wedi gallu oherwydd ASOS. Gallwn fynd â hyn ymlaen fel rhan o'r 
cylch CLG newydd. 

3. CLG Atodiad 1 Diwygiadau 
Yn dilyn yr adborth o Gyfarfod Fforwm Cyllideb Ysgolion a'r sylwadau a dderbyniwyd erbyn 15 
Rhagfyr, diwygiwyd Atodiad 1 i roi sicrwydd i ysgolion mai'r disgwyliad yw y bydd gwasanaethau yn 
parhau i gael eu darparu yn ystod absenoldebau staff. 

AL: Rwyf hefyd wedi cyfarfod â Laurence i drafod y pryderon penodol a godwyd ac fe gytunon ni ar 
rai gwelliannau i'r cymalau a adlewyrchir yn y papurau a rannir. Mae'r cymalau hefyd yn mynd i'r 
afael â lle nad yw gwasanaethau'n cyflawni safonau y cytunwyd arnynt a sut y gellid defnyddio ad-
daliad neu gosbau ariannol lle mae costau ysgolion wedi'u codi. 
Byddwn yn mynd â hyn nawr i Gyfarfod Fforwm Cyllideb Ysgolion yr wythnos nesaf i'w 
gymeradwyo. 

SJ: Nid yw'n gysylltiedig â chosbau ariannol ond roeddwn i eisiau codi mater ynghylch y CLG AD 
a'r gwasanaethau Archwilio Mewnol. Dylai gofynion y CLG gysylltu â gofynion Archwilio. 
Rydym yn talu'r CLG ar gyfer Adnoddau Dynol ond fe'u beirniadwyd gan Archwilio gan nad 
oedd gennym restr o staff a oedd wedi cynnal gwiriad DBS, rydym yn talu Adnoddau Dynol i 
wneud hyn drosom a byddwn wedi meddwl y byddai hynny'n ddigonol, ond arweiniodd at 
sylw archwiliad negyddol. 

AL: Nid yw'n ymddangos yn iawn, cyn belled â bod AD yn gallu darparu'r rhestr ar gyfer yr 
archwilwyr ar gais, yna dylai hynny fod yn ddigonol. Efallai mai'r unig elfen ychwanegol yw 
gwirio bod yr ysgol wedi bodloni ei hun bod y gwiriadau DBS ar waith. 

AL: Dosbarthais y papur hefyd yn manylu ar yr ymholiadau SLA ac ymatebion i'r gwasanaeth a rennir 
i ddechrau yn y cyfarfod 5fed Rhagfyr. Roedd rhai ymholiadau ychwanegol ynghylch yr SLA Cyfreithiol 
ac mae'r rhain wedi cael eu trafod ymhellach ac wedi ymateb iddynt. 

Os oes unrhyw adborth pellach ynglŷn â'r SLAs a'r gwahanol ymatebion i'r gwasanaethau, byddwn 
yn ddiolchgar pe gallech gysylltu â mi yr wythnos hon a byddwn yn ceisio eu datrys cyn y cyfarfod yr 
wythnos nesaf. 

4. IR35 
AL: Cynhaliwyd trafodaethau gyda'r gyflogres a'r credydwyr ac maent wedi cytuno i ddarparu 

cymorth ac arweiniad i ysgolion ar ôl cwblhau IR35, ond y disgwyl yw y bydd ysgolion yn llenwi 
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Na Trafodaeth/Gweithredu 

ffurflen HMRC. 

SR: Pam na allant gwblhau a chael unrhyw wybodaeth sydd ei hangen arnynt gan ysgolion? 
AL: Mae pryder ynglŷn â dyblygu gwaith ac mae'r gwasanaeth dan lawer o bwysau ar hyn o bryd 

oherwydd trosiant staff ond maen nhw'n recriwtio rheolwr gwasanaeth newydd fyddai'n 
arwain cefnogaeth IR35. 

SR: Fe wnaethant hynny o'r blaen ac ni allaf weld pam na all hynny barhau. 
AL: Doeddwn i ddim yn sylweddoli hynny, nid dyna'r wybodaeth rydyn ni wedi'i darparu. Barn y 

gwasanaeth yw nad yw'r cymorth hwn erioed wedi'i ddarparu ac mae cymorth/arweiniad yn 
gynnydd ar y cynnig sydd wedi bod hyd yma. 

JL: Doeddwn i ddim yn ymwybodol bod credydwyr yn gwirio unigolion ar ran ysgolion. 

SR: Rwy'n deall bod Huw yn gwneud hyn i ysgolion a dyna beth rydyn ni ei eisiau. Roedd yn sicr 
yn gwneud hyn i Ynysowen. Rhaid iddo fod yn haws os oes gennych un person yn ei wneud 
gan y byddai'n ymwybodol pe baent wedi bod yn gwneud yr un gwaith mewn ysgolion 
eraill? 

AL: Mae pob ysgol fel y cyfranogwr yn gyfrifol am y gwiriadau a'r wybodaeth a ddarparwyd. Os yw 
Huw wedi bod yn gwneud gwiriadau, yna dylai fod wedi bod yn anfon copïau o ganlyniad Cyllid 
a Thollau Ei Mawrhydi atoch i gytuno cyn prosesu unrhyw anfonebau. Mae Jo a minnau wedi 
gwneud gwiriadau CThEM yn fewnol ond bob amser rhestrwch y rheolwr ymgysylltu fel y 
person cyfrifol a chytuno ar y ffurflen gyda nhw gan eu bod yn gyfrifol am gomisiynu'r 
contractwr. 

Mae angen i ni ddeall yn union beth roedd Credydwyr yn ei wneud i chi a thrafod ymhellach gyda 
Paul Davies, Rheolwr Masnachol sy'n gyfrifol am dîm y Credydwyr a David Jones, Rheolwr y 
Gyflogres. 

JL: Gallaf gysylltu ag ysgrifennydd eich ysgol i drafod ymhellach a darganfod yn union y gefnogaeth 
roedd Huw yn ei ddarparu, ond rwy'n cytuno ei bod yn ymddangos yn rhyfedd y byddai Huw 
yn cynnal gwiriadau ac nid yn cytuno ar y gwiriadau gyda'r ysgol. 

AL: Byddwn hefyd yn gwahodd Paul a David i'r Fforwm Cyllideb Ysgolion ddydd Mawrth nesaf fel y 
gallwn drafod ymhellach a datrys unrhyw faterion sydd heb eu datrys. 

Ni chafwyd unrhyw gwestiynau pellach a daeth y cyfarfod i ben. 
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